
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 
 พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ  
๑. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์  
๒. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคก์ารมหาชน) 
๕. ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว (องคก์ารมหาชน)  
๖. การยางแหง่ประเทศไทย  
๗. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ 

 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์    ๓๙๗,๕๑๙,๗๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด           -   บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณากรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร 
 - ขอสอบถามว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผลการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร และมีมาตรการแก้ไขปัญหาทุจริตในระบบสหกรณ์ในด้านใดบ้าง 
 - ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีพันธกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ขอสอบถามว่ามีแนวทางการด าเนินการตามพันธกิจอย่างไร 
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- ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีแนวความคิดในการตั้งกองทุนเพ่ือรองรับกรณีที่มีสหกรณ์
ประสบปัญหาในการบริหารจัดการด้านการเงิน ขอสอบถามว่ามีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

- โครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
มีแนวทางการคัดเลือกสหกรณ์ให้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าเงินหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระบบเป็น
จ านวนเงินเท่าใด 

- ปัจจุบันสหกรณ์มีจ านวน ๑,๓๖๔ แห่ง มีสินทรัพย์ประมาณ ๓.๑ ล้านล้านบาท มีรายได้
ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นก าไรประมาณ ๙๕,๐๐๐ ล้านบาท  ขอสอบถามว่าศักยภาพของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครอบคลุมการตรวจสอบความโปร่งใสของสหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่ 

- ขอสอบถามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าข้อมูลล่าสุดของจ านวนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน จ านวนสินทรัพย์ จ านวนทุน จ านวนสมาชิกสหกรณ์ จ านวนสินเชื่อที่ ได้อนุมัติให้กับ
สมาชิก จ านวนหนี้เสีย (NPL) มีรายละเอียดอย่างไร 

- ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลสหกรณ์ที่มีผลประกอบการขาดทุน ข้อมูลสหกรณ์
ที่ขอปิดกิจการ รวมทั้งจ านวนหนี้สิน และผลประกอบการ ย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี 

- ขอสอบถามว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะมีแนวทางให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตบูโรในภาคบังคับหรือไม่ 

- โครงการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์และโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านบัญชี ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอสอบถามว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างไร 

- ขอสอบถามว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถเห็นข้อมูลการเงินของสหกรณ์เป็นรายเดือนได้
หรือไม่ และมีอ านาจบังคับให้สหกรณ์ส่งข้อมูลการเงินเป็นรายเดือนได้หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าเหตุใดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องขอรับงบประมาณส าหรับสนับสนุนโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสอดคล้องกับพันธกิจหลักหรือไม่  

- ขอสอบถามว่า  แผนงานพ้ืนฐานดา้นความสามารถด้านการแข่งขันในการตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีกฎเกณฑ์ในการจัดล าดับความเข้มแข็งของสหกรณ์
อย่างไรบ้าง  และการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของสหกรณ์ต่างๆ นั้น หน่วยงานมีการชี้แจงให้ประชาชนรับรู้
ในการแก้ไขหนี้เสียอย่างไรบ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจ านวนมาก  

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีความเข้มข้นมากกว่านี้ในการตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เพราะหน่วยงานย่อมต้องทราบในเบื้องตน้อยู่แล้วหากเกิดการทุจริตเพราะหนว่ยงานเป็นหนว่ยงานตรวจ
บัญชี จึงสามารถป้องปรามได้เบื้องต้น หน่วยงานจึงควรแก้ไขปัญหานี้ได้ หรือหน่วยงานสามารถแจ้ง
ปญัหาหรือบอกข้อมูลในเบื้องต้นก่อนถึงการทุจริตต่างๆ ไม่เช่นนั้นหลายสหกรณ์จะเกิดปัญหาตามมา  

- เอกสารต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอจากหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดส่งใน ๗ วัน 
ทั้งนี้ กรรมาธิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานในชั้นอนุกรรมาธิการได้ 
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 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีส่วนร่วมกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ในด้าน
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าบัญชี บันทึกรายรายจ่ายในครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นข้อมูล
ต้นทุนทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 - กรณี โครงการแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป้าหมายจ านวน ๗๐๐ แห่ง  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการด าเนินการเป็น
การให้ความรู้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการบริหารสินเชื่อเพ่ือให้สามารถบริหารสินเชื่อ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้คงค้างในระบบสหกรณ์ 
 - กรณีแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากมีปริมาณเงินทุน
หมุนเวียนจ านวนมาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ากับดูแล และด าเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ในปี 
๒๕๖๗ ด าเนินงานเชิงรุก ตั้งศูนย์แก้ไขปญัหาระดับแกไ้ขปัญหาทุจรติในสหกรณ์โดยตั้งศูนย์ ทุกระดับทั้ง 
๑๐ แห่งในภูมิภาค เพ่ือเป็นศูนย์รวมการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ รวมทั้งสิ้นทั้งหมด ๑๐ แห่ง รวมถึง
ส่วนกลางจ านวน ๑ แห่ง ด าเนินการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านดิจิทัล
ให้กับสหกรณ์ด าเนนิการเขา้ไปให้เจ้าหนา้ที่เขา้ไปตรวจประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดเนื่องจากการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากการมีผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  หาก
ด าเนินการพบ เข้าไปตรวจตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก ทั้งนี้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนา
แอพพลิเคชั่น เรียกว่าสมาร์ทสี่เอ็ม เพ่ือให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน หากพบ
ความผิดปกติสามารถแจ้งข้อมูลผ่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการการตรวจสอบเพื่อป้องปรามการ
ทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการบูณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ร่วมกับ 
 ๕ ฝ่าย ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี ด าเนินการประชุมพิจารณาวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งในระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง
จัดท าแผนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการป้องปรามการทุจริต 
 - กรณีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน อบรมสหกรณ์จังหวัดละ ๑ แห่ง บูรณาการงานร่วมกันพัฒนา
สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งเป้าจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงินการบัญชีและการ
ควบคุมภายในที่ดี พร้อมน าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบบัญชีมาใช้  ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีแทนการบันทึกบัญชีด้วยมือ และการใช้โปรแกรมของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประมาณ 
๑,๖๐๙  แห่งทั่วประเทศ  
 - กรณีจ านวนเงินหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน จ านวน 
๑,๙๑๗ แห่ง สมาชิก ๔,๒๖๑,๒๕๗ คน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สินทรัพย์รวมอยู่ ๓,๖๘๔,๐๐๘ 
ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ ๑,๒๐๙ ล้านบาท เงินรับฝากอยู่ประมาณ ๗๘๐,๓๕๖ ล้านบาท 
 - กรณีการเฝ้าระวังการทุจริตผ่านผู้ควบคุมภายในหากพบข้อสงสัยเข้าประเมินภายในทันที  
หากพบว่าอยู่ในระดับปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง กรมตรวจบัญชีเข้าไปตรวจสอบ และส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลของตนเองเป็นประจ า 
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 - กรณีโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชี หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งมูลค่าสูง บูรณาการร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในการให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผน
ทางการเงิน วางแผนในการบริหารจัดการสินค้าของท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
 - กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามกฎกระทรวงด้านการด าเนินการและก ากับดูแลก าหนดให้
สหกรณ์จะต้องรายงานข้อมูลทางการเงินรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ า ซึ่งกรมตรวจบัญชี
ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินก าหนดให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ต้องรายงานรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สินทุกเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนส่วนสหกรณ์ขนาดเล็กต้องรายงาน 
ทุก ๖ เดือน 

- ในเรื่องของการจัดการหนี้เสีย หน่วยงานขอชี้แจงว่า การบริหารจัดการของสหกรณ์ต่างๆ  
อยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงาน แต่หน่วยงานสามารถให้ข้อสังเกต และสามารถวิเคราะห์อายุหนี้สิน 
เพื่อให้ทราบว่า สหกรณ์ใดมีหนี้ผิดนัดช าระหนี้หรือมีหนี้เสีย นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการประมาณการ
ค่าสงสัยจะสูญ หรือลูกหนี้ขาดหลักประกัน มีการแยกอายุหนี้  ท าให้หน่วยงานเห็นภาพปัญหาต่างๆ  
ว่ามีการบริหารหนี้สหกรณ์ที่มีความผิดปกติหรือไม่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานจะจัดท าข้อสังเกต
และจัดส่งรายงานไป 

- ในส่วนเรื่องการตรวจสอบทุจริตนั้น หน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อตรวจพบว่ามีสหกรณ์รายใด
มีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม หรือมีการผิดระเบียบหรือเกิดความเสียหาย หน่วยงานจะ
รายงานข้อสังเกตนี้ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้สั่งการให้แก้ไข 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยงานตรวจพบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท าให้หน่วยงานให้
ข้อสังเกตทั้งสิ้น ๖,๙๕๗ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๒๙ ของจ านวนทั้งหมดตามทะเบียน เป็นสหกรณ์ 
๔,๕๖๖ แห่ง เป็นกลุ่มเกษตรกร ๒๓๙๑ แห่ง เป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายของงบ
การเงิน ๒,๐๖๕ แห่ง คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ ๘,๕๐๐.๓๙ ล้านบาท และเป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ อีก ๖,๑๕๓ แห่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานตรวจพบและ
รายงานนายทะเบียนแล้วเพ่ือให้มีการสั่งการให้สหกรณ์แก้ไข โดยหน่วยงานพบว่า มีสหกรณ์เงินสดขาด
บัญชีจ านวน ๑,๓๐๓ แห่ง คิดเป็นค่าเสียหาย ๒,๗๑๒ ล้านบาท จะเห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความเข้มงวด
ในการด าเนินงานตรวจสอบบัญชีอย่างมาก 

- ส่วนในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์นั้น หน่วยงานได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งมีการจัดอันดับสหกรณ์เป็นชั้น ๑ และ ๒ ด้วย โดยมีตัวชี้วัดที่ร่วมกันกับ ๒ หน่วยงาน โดยหน่วยงาน
จะพิจารณาตัวชี้วัดที่อยู่ในเรื่องงบการเงินเพ่ือน าไปประเมินในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์   
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรมีบทบาทน าในการเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต
ภายในสหกรณื เพื่อสร้างความมั่นใจและหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรโอนถ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปให้องค์กรที่มีความเป็นอิสระ โดยให้
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
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- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรโอนถ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปให้องค์กรที่มีความเป็นอิสระ โดยให้
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรโอนถ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปให้องคก์รที่มีความเป็นอิสระ โดยให้
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรจ ากัดภารกิจของหน่วยงานให้ความชัดเจนและให้ความส าคัญกับ
เรื่องส าคัญอย่างการตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์หลายพ้ืนที่ โดยโครงการไหนไม่มีความจ าเป็นก็ควร
ให้หน่วยงานอื่นท าหน้าที่ดังกล่าวแทน 

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งข้อมูลจ านวนเงินหมุนเวียน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระบบ 
- นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

การสถานการณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน  
อนาคต 

- นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งข้อมูลแสดงฐานะ
การเงินของสหกรณ์ที่แสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง 

- นายวรภพ วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอเอกสารชี้แจงว่า หน่วยงานมีระบบ ERP ให้สหกรณ์
ต่างๆ ใช้ไปกี่สหกรณ์  ซึ่งมีการใช้ระบบนี้ของหน่วยงานกี่สหกรณ์ และที่สหกรณ์ใช้ระบบนี้เองกี่สหกรณ์ 
และสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้มีกี่สหกรณ์  

 
กรมส่งเสริมสหกรณ์     ๙๒๓,๖๘๙,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณากรมส่งเสริมสหกรณ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จึงขอสอบถามว่ามีกระบวนการ
คดัเลือกสมุนไพรเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการอย่างไร 
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการส ารวจและรังวัดแนวเขตที่ดินและการออกหนังสืออนุญาต 
(กสน.๓) ให้กับนิคมสหกรณ์ ๑๓ แห่ง ขอสอบถามว่าโครงการกล่าวเป็นการด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพ่ือออกหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนโดยที่ไม่ใช่เป็นการด าเนินการพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ. พ.ศ. ๒๕๑๑ ใช่หรือไม่ 
และมีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการและด าเนนิการท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างไร 
 - ขอสอบถามกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ข้อมูลล่าสุดของจ านวนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน จ านวนสินทรัพย์ จ านวนทุน จ านวนสมาชิกสหกรณ์ จ านวนสินเชื่อที่ได้อนุมัติให้กับ
สมาชิก จ านวนหนี้เสีย (NPL) มีรายละเอียดอย่างไร 
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 - ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลสหกรณ์ที่มีผลประกอบการขาดทุน ข้อมูลสหกรณ์ที่
ขอปิดกิจการ รวมทั้งจ านวนหนี้สิน และผลประกอบการ ย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี 
 - ขอสอบถามกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าจะมีแนวทางให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตบูโรในภาคบังคับหรือไม่ 
 - ขอสอบถามว่าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ  (Cold Chain)  
ของสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีรายละเอียดและผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวทางสนับสนุนการให้หนึ่งพ้ืนที่มีเพียงหนึ่งสหกรณ์หรือไม่ 

- กรณีเงินอุดหนุนสหกรณ์โคนม ๑๒ ล้านบาทขอทราบว่าการด าเนินการซ้ าซ้อนกับกรมปศุสัตว์
หรือไม่และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านโคนม
หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีเรื่องการพักหนี้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  หน่วยงานขอเรียนว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้ด าเนินการส ารวจมูลหนี้ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถพัก
ช าระหนี้ได้รายละไม่เกิน ๓ แสนบาทต่อราย จ านวน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท จ านวนเกษตรกร ๒๐๐,๐๐๐ 
รายเศษ ได้มีการจัดท าข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องยังอยู่ที่ ส านักงาน
เลขานุการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเสนอรัฐบาล  โดยหน่วยงานขอใช้งบประมาณ ชดเชยดอกเบี้ย 
๔.๕๐ บาท โดยมีเวลาด าเนินการ ๓ ป ี

 - ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์นิคมที่กู้จาก ธกส. อัตราร้อยละ  ๖.๒๕ บาท ในส่วนนี้เป็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเพราะเดิมสหกรณ์ภาคเกษตรกับ ธกส จะเสียดอกเบี้ยให้สมาชิกกู้ต่อเพียงร้อยละ 
๔.๒๕ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการของสหกรณ์ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยให้
สหกรณ์นิคมเหล่านี้กู้ยืมกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่คิดดอกเบี้ยต่ ากว่า ในอัตรา ๑-๔ บาท  ซึ่งเป็นการ
ลดต้นทุนสหกรณ์ในเรื่องต้นทุนปล่อยกู้ให้สมาชิก   

- ส่วนสมาชิกนิคมสหกรณ์เหล่านี้สามารถเป็นลูกค้าโดยตรงของ ธกส และกู้ตรงได้ แต่แนวทาง
การด าเนินงานตอ้งการให้ผู้ทีอ่ยู่ในนิคมสหกรณ์เป็นสมาชิก สหกรณ์ทางเกษตรมากกว่า เพื่อที่จะสะดวก
ในการส่งเสริมด้านอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคม  

- กรณีการส่งเสริมสมุนไพร่ ในพ้ืนที่สหกรณ์ภาคการเกษตร โดยมีสมุนไพรท่ีหน่วยงานสนับสนุน
อยู่ จ านวน ๑๖ ชนิด เช่น ขมิ้น หรือ หญ้าหวาน เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ หน่วยงานสนับสนุนให้
เกษตรกรผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP และเชื่อมโยงเครือข่ายกับโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถแปรรูป จัด
จ าหน่ายเพิ่มรายได้ให้กบัสมาชิกของสหกรณ์  เช่น สหกรณ์การเกษตรกรอ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปางที่
หน่วยงานส่งเสริมเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 

- กรณีเครื่องมือในการรวบรวมผลผลิต หรือโรงสีที่จะแปรรูป หรือเครื่องจักรกล หน่วยงานได้รบั
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนสหกรณ์ภาคเกษตร หน่วยงานเคยได้รับงบประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ล้านบาท  
แต่ด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาท าให้งบประมาณที่ได้รับลดลงแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘  ได้งบประมาณเพ่ิมมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพียง ๗๐ ล้านบาท เท่านั้น แต่ความ
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ต้องการของสหกรณ์ที่รวบรวมมายอดงบประมาณอยู่ที่ ๒,๐๐๐ ล้านบาททั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะ
สนับสนุนสหกรณ์ให้มีเครื่องมือพร้อมในการด าเนินการต่อไป 

- ส่วนเรื่องยอดเงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น ในเรื่อง
ของการป้องกันการทุจริต หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริตโดยแบ่งเป็น ๒ ระดับคือ มาตรการ
ภายในของสหกรณ์เอง ซึ่งสหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ์ และหน่วยงานได้ส่งเสริมให้
สมาชิกของสหกรณ์แต่ละแห่งเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตของสหกรณ์กันเอง 

นอกจากนี้ มีการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินฝาก เงินกู้ได้ทันที  
(Real Time)  ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจการสหกรณ์ที่จะมี
การตรวจสหกรณ์เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการทุจริตหรือความเสียหายขึ้นในสหกรณ์ 
รวมทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ด้วย และเป็นฝ่ายจัดการของสหกรณ์  เพ่ือดูแล
เงินของประชาชนที่อยู่ในสหกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

- กรณีการออกเอกสารสิทธิใน ๑๓ นิคม ๑๔ ป่า ใน ส่วนนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานเช่าพื้นที่กับกรม
ป่าไม้และปัจจุบันสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยกรมป่าไม้โดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติได้ ให้
หน่วยงานน าพ้ืนที่ ๑๓ นิคม ๑๔ ป่าไปให้ประชาชนในชุมชน หรือที่เรียกว่า คทช. ซึ่งหน่วยงานได้รับ
แจ้งจากกรมป่าไม้ให้ด าเนินการขออนุญาต ในเรื่องการจัดที่ดินในรูป คทช. แต่ ประชาชนที่อยู่ใน ๑๓ 
นิคม ๑๔ ป่า  มีความเห็นแย้งวา่ต้องการให้ออกเอกสารสิทธิในรูป กสน ๓ หรือ กสน ๕ และน าไปสู่การ
ออกโฉนดเพราะประชาชนอ้างเหตุว่าได้ครอบครองพ้ืนที่นี้แล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ซึ่งหน่วยงานได้
น าเสนอคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว 

- ส่วนงบประมาณในการส ารวจพ้ืนที่ หน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว ทั้งในส่วนที่เป็นนิคมที่จัด
พ้ืนที่ซึ่งได้จัดเอกสารสิทธิไปแล้ว และหากคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติยังยืนยันความเห็นเดิมที่จะ
ด าเนินการในรูปแบบของ คทช. หน่วยงานได้ท าความเข้าใจกับประชาชนโดยให้ลงทะเบียนว่า พ้ืนที่ 
ที่ประชาชนครอบครองอยู่เป็นเจ้าของเดิมหรือไม่ หรือเป็นรายใหม่ที่เข้ามาครอบครอง 

- กรณีการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยงานขอชี้แจงว่า หน่วยงานได้รายงานข้อมูลไปแล้ว
และในส่วนของเอกสารหน่วยงานจะจัดส่งให้ต่อไป 

- กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่กรรมาธิการขอข้อมูลหน่วยงานจะจัดส่ งเป็นเอกสาร
ต่อไป 

- กรณีการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะด าเนินการต่อไป เพราะสหกรณ์นี้ เป็นสหกรณ์ที่
ประชาชนผูด้้อยโอกาสในชุมชนเป็นสมาชิกเป็นผู้หาเช้ากินค่ า ซึ่งหน่วยงานจะส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการ
ออมเงิน มีวินัยทางการเงิน ก่อให้เกิดการลงทุน เกิดรายได้และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในสหกรณ์ด้วย 
เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่จะเกิดความเสียหายกับเครดิตยูเนียน 

- กรณีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร มี ๖ แห่งไม่ใช่ ๑ แห่ง หน่วยงานให้สหกรณ์เป็นภาค
สมัครใจในปัจจุบันและได้ร่วมมือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรก
เข้าเพ่ือให้ใช้เป็นการตรวจสอบระหว่างกันได้ว่าลูกหนี้แต่ละราย มีการกู้เงินที่ใดแล้วเพ่ือให้สหกรณ์ให้
สินเชื่อกับผู้กู้ได้อย่างเหมาะสม 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๘ 
 

- ส่วนการการถ่ายโอนให้สหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
กระทรวงการคลัง หน่วยงานได้มีการหารือกันเป็นระยะแต่มีข้อจ ากัดบางประการในการดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพราะมีจ านวนมากถึง ๑,๓๐๐ กว่าแห่ง และมีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ดังนั้น การก ากับดูแล
อาจไม่สะดวก แต่ในอนาคตมีแผนที่หน่วยงานจะรับมาดูแลให้เข้มข้นมากขึ้น  

- เรื่องการเผ้าระวังตรวจสอบดูแลเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ ในเบื้องต้นหน่วยงานมีการตรวจสอบ
เป็นระยะให้สหกรณ์เหล่านี้ดูแลเงินของประชาชน โดยให้ถอนได้ตลอดโดยมีการตรวจเป็นรายไตรมาส
หรือรายปี หรือมีการแจ้งเหตุมาที่หน่วยงานจะมีการจัดส่งผู้ตรวจไปตรวจสอบทันที ทั้งนี้ การให้เงินกู้
สหกรณ์สามารถด าเนินการปล่อยเงินกู้ได้เองหน่วยงานเพียงออกระเบียบกว้างๆ ให้เท่านั้น แต่หากการ
ด าเนินการไม่ถูกต้องหรือเสียหาย หน่วยงานสามารถเพ่ิมถอนมติที่ประชุมที่ก าหนดระเบียบนั้นได้ 

- หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นว่ามีคุ้มค่ากับ
งบประมาณในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด 

- ส่วนเรื่องของสหกรณ์วิสาหกิจแปลงใหญ่ หน่วยงานมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้
เป็นนิติบุคคลและส่งเสริมและก ากับดูแล  รวมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์ที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ด าเนินการ
ในลักษณะแปลงใหญ่อยู่ภายใต้สหกรณ์ รวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่และสหกรณ์สนับสนุนในเรื่องของ
ความรู้รวบรวมผลผลิตต่างๆ มาแปรรูปเพื่อจัดจ าหน่าย ทั้งนี้ อาจเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจชุมชนในบางรายการ 

 - ส่วนเรื่องนโยบาย ๑ สหกรณ์ ๑ พ้ืนที่ ขอชี้แจงว่า หากเป็นสหกรณ์ต่างประเภทกัน สามารถ
อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันได้ แต่หากเป็นสหกรณ์ทางการเกษตรเหมือนกัน หน่วยงานจะให้แยกเพราะจะ
สามารถให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้เพียงสหกรณ์เดียว เท่านั้น เพื่อให้การกู้ยืมของสมาชิกสามารถช าระหนี้
ได้ไม่มีการกู้เงินหลายสหกรณ์  

- ส่วนในเรื่องการแข่งขันอย่างเสรใีนการด าเนนิงานของสหกรณ์นั้น หน่วยงานให้ความส าคัญกับ
การร่วมมือกันของสหกรณ์ต่างๆ ให้ เชื่อมโยงกันด าเนินธุรกิจร่วมกันไม่ให้ เกิดการแข่งขันกัน  
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ดูแลกันและกัน ไม่ใช้ให้บางสหกรณ์ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า บางสหกรณ์ปล่อย
เงินกู้ดอกเบี้ยสูง 

- ส่วนในเรื่องการสมัครสมาชิกเป็นความสมัครใจของสมาชิกเองที่จะเห็นด้วยกับการด าเนินงาน
ของสหกรณ์แห่งนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ไม่ปิดกั้น  

- ส่วนเรื่องการออกอนุมาตรา ๘๙/๒ ได้เริ่มตั้งแต่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ประกาศใช้ในปี 
๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนนิการตามมาตรา ๘๙/๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และส าเร็จในปี ๒๕๖๔ โดยได้ออก
กฎหมายจ านวน ๕ อนุมาตรา คืออนุมาตรา (๑) (๒) (๓) (๙) (๑๑) และ (๑๒) ส่วนที่เหลืออยู่ในขณะนี้  
มาตรา ๘๙/๒ มี ๑๓ อนุมาตรา ที่เหลืออยู่ขณะนี้ หน่วยงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้น าเสนอ คณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่ขณะนี้อยู่ที่ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการท าความเห็นกลับมาอีกครั้ง  
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ทั้งนี้ การท าความเห็น หน่วยงานด าเนินการมาหลายรอบมากแล้วเพราะผู้ที่อยู่ภายใต้ในก ากับ
ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น แต่ภาครัฐ และหน่วยงานเห็นว่า จะช่วยให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีความ
มั่นคง แต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการให้มีการปล่อยกู้จ านวนเงินมากขึ้น  

- ส่วนเรื่องของข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสารให้กรรมาธิการอีก
ครั้ง 

- ส่วนกรณีที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ โดยเฉพาะในส่วนของป่า ร้อยละ ๒๐ ที่ถูกบุกรุก ในการ
จัดสรรที่ดิน หากหน่วยงานได้รับที่ดินมา ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ หน่วยงานจะต้องแบ่งมาเป็นพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 
๒๐ แต่เมื่อมีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานจะให้ใช้สิทธิการเช่าให้ถูกต้องแทน 
โดยได้ออกระเบียบการเช่าพ้ืนท่ีเหล่านี้เพื่อป้องกันการไปรุกป่าต่อ ส่วนเรื่องน้ า ไฟฟ้า ถนน หรือระบบ
สาธารณูปโภค สามารถขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การไฟฟ้าแห่งประเทศ
ไทยได้ แต่อยู่ที่การพิจารณาของหน่วยงานเหล่านี้ 

- ส่วนเรื่องสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง  หน่วยงานเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒-๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗  มีสหกรณ์สมัครเข้ามา ๔๐๐กว่าแห่ง จาก ๑๖๐๐ กว่าแห่ง หน่วยงานขอจัดส่งเป็น
เอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อีกครั้ง 

- ส่วนเรื่องความเสียหายของสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์สหกรณ์ 
หน่วยงานได้ให้สหกรณ์จังหวัด ก ากับและติดตามในเรื่องของคณะกรรมการชุดปัจจุบันเพ่ือด าเนินคดี
เรียกร้องความเสียหายจากคณะกรรมการชุดเก่า หากไม่ด าเนินการ ค าพิพากษาศาลได้ออกมาแล้วว่าให้
รับผิดชอบความเสียหายตามค าพิพากษาของศาลทั้งหมดมี ๑๒ สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยบางส่วน
หน่วยงานได้เร่งรัดบังคับคดี โดยหากคณะกรรมการไม่ด าเนินการหน่วยงานจะสั่งและเร่งรัดให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

- ส่วนเรื่องการท าธุรกรรมด้วยดิจิทัลแทนเงินสดนั้น เพ่ือป้องกันทุจริต หน่วยงานได้จัดท า
หนังสือค าแนะน าว่าด้วยการจ่ายเงินกู้หรือคืนเงินฝากให้สมาชิกขอให้คืนเข้าบัญชีของสมาชิกหรือจ่าย
เป็นเช็ก โดยให้ขีดค าว่าผู้ถือออก เพ่ือป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ หน่วยงานด าเนินการไปแล้ว  
และติดตามสหกรณ์ด้วยว่าท าตามที่แนะน าของหน่วยงานหรือไม่ หากไม่ด าเนินการหน่วยงานจะใช้
มาตรการในเชิงบังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - แม้จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
จ านวนมาก แต่ปัจจุบันมีปัญหาในการด าเนินการ คือ การขาดแคลนเครื่องจักร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสินค้าในระยะยาว ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรโอนถ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปให้องค์กรที่มีความเป็นอิสระ โดยให้อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งข้อมูลจ านวนเงินหมุนเวียน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระบบ 
 - นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการ

สถานการณ์ของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น และแนวทางการส่งเสรมิสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนในอนาคต 
 - นายวสวรรธน์ พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งข้อมูลเหตุผล ความ

จ าเป็น และความคุ้มค่าของโครงการที่ขอรับงบประมาณตามแผนงาน 
- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งข้อมูลรายงานผลการ

ด าเนินงานและรายงานการเงิน ความเห็นของผู้ตรวจบัญชีและหมายเหตุการเงิน ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ย้อนหลังเป็นเวลา๓ ป ี

- นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งข้อมูลจ านวนสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นจ านวนกี่สหกรณ์ และสหกรณ์ใดบ้าง 

 - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่จะออก
ตามมาตรา ๘๙/๒ ที่ได้มีการเสนอไปเดือนมิถุนายนจะมีอีก ๗ อนุมาตรากับอีก ๑ อนุมาตราใช่หรือไม่ 
โดยขอให้จัดส่งเป็นเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง  รวมทั้งขอให้จัดส่งร่างของ
กฎกระทรวงดังกล่าวด้วย 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร    ๑,๗๐๘,๙๕๗,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณากรมส่งเสริมการเกษตร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร มีค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ขอสอบถามว่ามีแนวทางการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างไร 

- โครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลิตภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๒๑,๙๔๘,๓๐๐ บาท ขอสอบถามว่าเป็นการอบรมในเรื่องใด 

- โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้าน
อาหารของกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายละเอียดและแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดอย่างไร 

- ขอสอบถามกรมส่งเสริมการเกษตรว่าการรวมกันของเกษตรกรในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์นิติบุคคล เกษตรแปลงใหญ่ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร และมีวิธีการเลือกให้การ
สนับสนุนอย่างไร 

- กรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนนโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง 
- ขอสอบถามกรมส่งเสริมการเกษตรว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับ

เพิ่มผลิตภาพการผลิต จะสามารถท าเกษตรแปลงใหญ่ได้จ านวนเท่าใด 
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- ขอสอบถามว่ากรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายควบคุมการน าเข้ามันส าปะหลังจาก
ต่างประเทศเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทยอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางป้องกันสารปนเปื้อนสารเคมีร้ายแรงในผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานมีโครงการ
ใดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยให้กับเกษตรกร 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- ส่วนเรื่องของแปลงใหญ่ที่จะมีการประกวดกันในปีนี้ หน่วยงานจะน าแปลงที่ชนะเลิศการ
ประกวด ซึ่งแปลงที่ประกวดผ่านถือว่ามีความส าเร็จในทางธุรกิจ เพราะหน่วยงานเห็นว่าจะสามารถต่อ
ยอดไปยังแปลงใหญ่อื่นๆ ได้ และสามารถพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงและสร้าง
มลูค่าได้ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการในปีนี้  

- ส่วนเรื่องปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากจะมีการปรับโครงสร้างในการปลูกข้าว แล้วมีความเสียหายอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานจึงเห็นว่าควรที่จะปรับเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งจะต้องจัดท าระบบน้ าเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุน โดยหากอยู่ในช่วงที่มีน้ าจ านวนมากให้เก็บกักน้ าเอาไว้โดยการขุดสระและมีการปลูกพืชหลาย
ชนิด เช่น กล้วยหอม เพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี  

- ส่วนเรื่องงบประมาณของหน่วยงาน ได้ด าเนินการตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๗๗ แล้ว  
- ส่วนเรื่องระบบเกี่ยวกับ ICT  หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

อีกครั้ง 
- ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจ านวน ๒๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสัมมนาซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลภายนอก 

จ านวน ๑๒,๐๐๐ ซึ่งเป็นเกษตรกร ภายใต้วงเงินนี้จะมีการท าแปลงสาธิต โดยปีนี้จะมีการทดสอบสาธิต
เทคโนโลยี ๒๐๐ แปลง ซึ่งงบประมาณจ านวนนี้จะเป็นการทดสอบสาธิตเพ่ือให้เห็นผลและไปขยายผล
ต่อ 

- ส่วนเรื่องมันส าปะหลัง ปัจจุบันมีโรคใบด่างมันส าปะหลังซึ่งเข้ามาในประเทศไทย ๒-๓ ปี  
แล้วท าให้ผลผลิตจ านวน ๓๐ ล้านตันเหลือเพียง ๒๐ ล้านตัน ท าให้ผู้ประกอบการหรือโรงงานมีผลผลิต
ลดลง แต่โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส จึงไม่มียารักษาโดยตรง ท าให้มีการน าพันธุ์มันส าปะหลังจาก
ต่างประเทศเข้ามา  โดยหน่วยงานได้รับอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์จ านวน ๑๕,๐๐๐ ท่อนจากมูลนิธิ 

 โดยหน่วยงานก าลังขยายผลเพ่ือให้เป็น ๒๔๐,๐๐๐ ต้นในปลายปีนี้  และจะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพาะขยายไป  โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ๘-๙ ล้านไร่  จึงต้องร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน และจะต้องมีการท าโปรเจตใหญ่ เพ่ือล่นระยะเวลาการปลูกมันส าปะหลังที่ทนทานกับ
โรคให้ปลูกได้ทั่วประเทศ   

- ส่วนเรื่องวิสาหกิจแปลงใหญ่ขอชี้แจงว่า สหกรณ์มีกฎหมายรองรับ ส่วนวิสาหกิจก็มีกฎหมาย
รองรับ แต่ระบบสหกรณ์มีระบบระเบียบก ากับซึ่งรัฐวิสาหกิจชุมชนกม็ีกฎหมายเช่นกัน และหน่วยงานมี
หน้าที่เป็นนายทะเบียน ท าหน้าที่ส่งเสริมเท่านั้น ส่วนการก ากับเชิงคุณภาพ ยังไม่เข้มข้นเหมือนกับ
ระบบสหกรณ์แต่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งมีการจดทะเบียนและท าธุรกิจอยู่  
แต่รัฐวิสาหกิจแปลงใหญ่เป็นระบบการเกษตรที่มีการรวมกลุ่มกันให้เกิดอ านาจซื้อที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น  
แปลงใหญ่จึงยังไม่เป็นนิติบุคคล แต่เพียงสร้างอ านาจซื้อให้เกษตรกรเท่านั้น 
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- ส่วนในเรื่องทะเบียนเกษตรกร มีหลักเกณฑ์หรือคู่มือการขึ้นทะเบียนก าหนดไว้ว่า บุคคล
ธรรมดาถือว่าท าการเกษตรในที่ตนเองมีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ แสดงว่าผู้ลงเงินทุนผู้นั้นเป็นผู้ขึ้น
ทะเบียน  และการเกษตรโดยว่าจ้างผู้อื่นท าผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ลงทุนผลิตทั้งหมดจึงมีสิทธิขึ้นทะเบียนได้ 
หรือร่วมกันท าร่วมลงทุนให้เป็นการตกลงกันว่าผู้ใดเป็นผู้จะขึ้นทะเบียน หากครบตามหลักการสามข้อ 
หน่วยงานสามารถให้ขึ้นทะเบียนได้ 

- ส่วนเรื่อง อินทผาลัม หน่วยงานเห็นว่า ต้องพิจารณา ๒ ประเด็น คือในการส่งออกเป็นพืชที่
ได้รับอนุญาตให้ปลูกในประเทศไทยได้หรือไม่ ซึ่งหน่วยงานก าลังท าเรื่องให้อยู่ อีกประเด็นคือ เรื่องการ
ผลิตของประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นที่ปลูกได้หรือไม่  

 - ส่วนเรื่องศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หน่วยงานมีศูนย์หลัก ๑,๘๐๐ แห่ง และศูนย์เครือข่าย 
ประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ซึ่งมีศูนย์จ านวน ๓๐๐ แห่ง ได้รับเครื่องมือและเงินทุนมาเพ่ือช่วยให้ศูนย์
ด าเนินการได้แล้ว โดยจะมีการตรวจดินให้กับเกษตรกร และให้ค าแนะน ากับเกษตรกร  

- ส่วนเรื่องการเปลี่ยนการปลูกมันส าปะหลังมาให้เกษตรกรปลูกไม้ที่มีคุณภาพสูง หน่วยงานได้
ด าเนินการอยู่  และให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  ส่วนการด าเนินงานกับกรมชลประทาน 
 ไม่จ าเป็นต้องท า MOU เพราะอยู่กระทรวงเดียวกันอยู่แล้ว  

- ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว ๒,๗๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ๓๖ ล้านไร่  
แต่หน่วยงานจะช่วยเหลือในทุกมิติ 

-  ส่วนเรื่องจ านวนเกษตรกรทั้งหมด หน่วยงานมีอาสาสมัครเกษตร ๗๐,๐๐๐ ราย แต่การ
ขอรับงบประมาณในส่วนนี้ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้  

- ส่วนในเรื่องสารเคมีการเกษตรที่อยู่ในร้านค้าต่างๆ เป็นเรื่องของการก ากับโดยกรมวิชาการ
เกษตร หน่วยงานจะให้ค าแนะน าว่าจะใช้สารเคมีที่ถูกต้องหรือควรเลือกใช้ที่ถูกต้องหน่วยงานจะเป็นผู้
แนะน า  

- ส่วนโรคใบด่างมะละกอเป็นไวรัส แม้มะละกอจะมีพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างแต่เป็นลักษณะ 
GMO และยังไม่ได้น าเข้ามาในประเทศไทย แต่มีพันธุ์มะละกอที่ทนทานพอสมควรต่อโรคซึ่งจะแนะน า
ให้เกษตรกรให้ใช้มากขึ้น 

- ส่วนการระเบิดดินดานหน่วยงานมีศูนย์เครื่องจักรกลแต่ไม่มากนัก แต่ โครงการแปลงใหญ่
สามารถบริการประชาชนในเรื่องนี้ได้  

- ในการด าเนินการเรื่องโคนม บทบาทหน้าที่ปรับปรุงสายพันธุ์จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และในการดูแลเรื่องยา สารเคมีในท้องตลาดเป็นหน้าที่ในการดูแลวัตถุอันตรายของ
กรมวิชาการเกษตร 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะน าและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นนอกจากข้าวให้กับเกษตรกรตามความเหมาสมในแต่ละพืน้ที่ เพ่ือเป็นช่วยเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า
ให้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  
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 - กรมส่งเสริมการเกษตร ควรท าก าชับให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพาะปลูกและพบกับเกษตรกรให้
มากขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับการการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวต่อไป 
 - การท างานของเกษตรอ าเภอในแต่ละพื้นที่ไม่มีความต่อเนื่องมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่พอถึง
เวลาหนึ่งเกษตรอ าเภอจะย้ายออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไปรับต าแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเดิม ดังนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตร ควรพิจารณาทบทวนการท างานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรอย่างต่อเนื่อง  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายวสวรรธน์ พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งข้อมูลตามรายการดังนี้ 

๑.โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแนวทางการก าหนดตัวชี้วัด ๒.ข้อมูลผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเรื่องการผลิตต้นพันธุ์มันส าปะหลังด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ านวน ๒ 
ล้านต้น 

 - นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งข้อมูลจ านวนเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุน และประเภทของปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ โดยให้ลงรายละเอียด
เป็นรายจังหวัด 

 - นายวิรัช พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งข้อมูลความคืบหน้าการ
จัดตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

- นายอนุสรณ์  เอี่ยวสะอาด กรรมาธิการ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสาร โดยให้ชี้แจงว่า การรวมศูนย์
ข้อมูลหรือบูรณาการข้อมูล หากสอบถามขอ้มูลที่เปน็ประโยชน์กบัเกษตรกรเรื่องคา่ตอบแทน ทั้งปศุสัตว์
และเกษตรกรรม  กิจการใดให้ผลตอบแทนมากที่สูงสุด หากสอบถามหน่วยงานต่างๆ จะได้ค าตอบและ
ให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน  

ดังนั้น จึงควรบูรณาการทุกหน่วยงานว่า อัตราผลตอบแทนปัจจุบันสิ่งใดคุ้มค่ามากที่สูงสุด ให้
ทุกหน่วยงานมีข้อมูลที่เหมือนกัน จัดท าเป็นข้อมูลกลางรายงานให้ประชาชนเข้าใจง่ายเพ่ือให้เกษตรกร
น าไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด  ทั้งนี้  หน่วยงานเห็นว่าควรปลูกหรือให้เกษตรกร
ด าเนินการในเรื่องใดเพื่อให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสูงสุด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ  

นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอข้อมูลแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง    ๔๒๕,๒๑๘,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพ้ืนที่สูงการเฝ้าระวังการเผาพ้ืนที่ การเผาในพ้ืนที่เกษตรเชิงเดี่ยวมี

การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างไร งบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
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- การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีการประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไร และขอทราบ
แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่สูงการประสานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และในโครงการงบผูกพันพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนท่ี
มกีารสร้างอาคารใหม่ขอทราบว่าแตกต่างจากอาคารเดิมอย่างไร 

- ขอรายละเอียดงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ผลิตแสงอาทิตย ์
- หน่วยงานควรก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานต้องการ  

และมีความท้าทายมากขึ้น 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการท างานของหน่วยงานที่ใช้ฐานข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการท างาน

การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในเชิงพ้ืนที่ โดยบูรณาการตามแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงของประเทศร่วมกับ  
๓๐ หน่วยงาน ซึ่งใช้ฐานข้อมูลแผนที่ร่วมกับทุกหน่วยงาน และน ามาวางแผนในเชิงพ้ืนที่ร่วมกันและ
แบ่งงานกันท า โดยมีคณะกรรมการก ากับการท างานในระดับจังหวัด อ าเภอ และระดับพื้นที่ 

- ประเด็นพ้ืนที่ด าเนินงาน ชี้แจงว่า พ้ืนที่ ของหน่วยงานในการพัฒนาพ้ืนที่สูงมีทั้งหมด  
๒๐ จังหวัด ปัจจุบันมีพ้ืนที่ตั้งศูนย์ จ านวน ๔ ศูนย์ ใน ๘ จังหวัด โดยพ้ืนที่ท างานส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พ้ืนที่วิกฤติ เช่น น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก 

- ประเด็นงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ใช้เพ่ือปรับปรุงอาคารที่ท าการที่ช ารุดทรุดโทรม 
เพือ่ให้สามารถรองรับจ านวนบุคลากร และระบบงานใหม่ได้ 

- ประเด็นการแก้ไขปัญหา PM 2.5 สาเหตุเกิดจากความยากจนและไม่มีอาชีพของประชาชน 
จึงมีการประกอบอาชีพปลูกพืชไร่และท าการเผา ดังนั้น หน่วยงานจึงท าการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือ
ความยากจน โดยท างานร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ส าหรับการป้องกันไฟฟ้า ทั้งนี้มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการปรับระบบการท าเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
และลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด 

- ปัญหาการเผาในปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ป่า กว่าร้อยละ ๘๒ โดยการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การแก้ไขไปแล้วจ านวนมาก 

- ประเด็นงบประมาณการติดตัง้โซลาเซลล์ หน่วยงานได้ศึกษาการท างานร่วมกับการไฟฟ้า และ
คณะพลังงานศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปว่า หากหน่วยงานลงทุนเองจะมีความคุ้ มค่า
มากกว่า 

- ประเด็นตัวชี้วัดในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ คือการท าให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมจาก
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วัด คือ รายได้จากการเกษตรที่ปรับระบบเกษตร
จากเกษตรที่ท าลายสิ่งแวดล้อมมาเป็นเกษตรอินทรีย์และการท าเกษตรที่ได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ ๒  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
นายทรงยศ  รามสูต  กรรมาธิการ ขอข้อมูลกรณีการสร้างสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน

จังหวัดน่าน ได้มีการดูแลรับผิดชอบการด าเนินการในจังหวัดอื่นหรือไม่ อย่างไร 
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๑๕ 
 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ๒๐๑,๓๕๒,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบเหตุผลความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนรู้งบประมาณ ๙ ล้านบาท มีการเชิญ

ชวนหน่วยงานราชการด าเนินการและมีกลยุทธ์อย่างไร 
- ในการจัดท าสื่อของหน่วยงานขอทราบว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนวิดีทัศน์อย่างไร และขอทราบว่าสื่อ

แอนิเมชันความยาวสื่อเท่าใด และในการจัดท าสื่อภาพยนตร์ ๗ มิติ แต่ไม่มีโรงภาพยนตร์รองรับ  
มวีัตถปุระสงค์ใดในการจัดท า 

- ในการจัดกิจกรรมออนไลน์และออนไซต์ ขอให้จัดแบ่งผู้เขา้ชมสถานที่แตล่ะแห่งทั้งในออนไลน์
และออนไซต์จ านวนกี่รายและเป็นกลุ่มผู้เข้าชมประเภทใดบ้าง 

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ขอทราบว่าตัวชี้วัดก าหนดเป้าหมายมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และจะบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์สื่อแอนิเมชัน ๓๖๐ องศา และสื่อ ๗ มิติ มีรายละเอียด
ด าเนินการแบบใด 

- การระบุผลสัมฤทธิ์ว่า เกษตรกร เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ  หลักการทรงงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยก าหนดตัวชี้วัดว่า ผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ ๗๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ก าหนด ร้อยละ ๘๐ สอบถามว่าหน่วยงานมีการวัดผลอย่างไรและมีการติดตามผลอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรู้และหอชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๔๖,๔๗๔,๘๐๐ บาท รวมทั้ง 
หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานอย่างไร เพื่อให้มีประชาชนเข้าถึงโครงการได้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ คน  

- หน่วยงานมีความจ าเป็นอย่างไรในการก่อสร้างอาคารเรียนรู้และหอชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าการจัดท าสื่อภาพยนตร์ ๗ มิติ หากอาคารที่จัดแสดงยังก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จ เหตุใดจึงมีการของบประมาณเพื่อด าเนินการจัดท าสื่อดังกล่าว 

- อาคาร ๑๐ ที่มีการเปิดให้เข้าชมภาพยนตร์ ๗ มิติ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด 
- โรงภาพยนตร์ ๗ มิติ ต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาที่สูง สอบถามว่าหน่วยงานมี

แผนการเก็บอัตราค่าเข้าชมเท่าใด 
- เสนอให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึง

พิพิธภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
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๑๖ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการก่อสร้างอาคารเรียนรู้และหอชมพิพิธภัณฑ์ ชี้แจงว่า นอกจากองค์ความรู้ที่จะ

ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กนั โดยอาคารเรียนรู้และหอชมพิพิธภัณฑ์ 
เป็นการเผยแพร่พระเกียรตคิุณของรัชกาลที่ ๙ มีการจัดนิทรรศการทั้งหมด ๙ ชั้น ซึ่งในชั้นที่ ๙ เป็นหอ
ชมพิพิธภัณฑ์ คาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดที่ท าให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จ านวนมากขึ้น โดยใช้งบประมาณ
ผูกพัน ๒ ปี  

- ประเด็นนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
โดยอาคารมีจ านวน ๙ อาคาร และเป็นนิทรรศการที่เผยแพร่พระเกียรติคุณของรัชกาลที่ ๙ เป็นหลัก 
เช่น เรื่องดิน เรื่องน้ า เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืช ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารมีการ
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน และส่วนของนิทรรศการภายนอกอาคาร เป็นการจัดฐานการเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถฝึกปฏิบัติ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- ประเด็นสื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร โดยมีโรงภาพยนตร์ที่จุคน
กว่า ๑๐๐ คน ที่ฉายภาพยนตร์สามมิติ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชอัจฉริยภาพของรัชกาล
ท่ี ๙ ในด้านต่าง ๆ  

- ประเด็นภาพยนตร์เจ็ดมิติ ชี้แจงว่า มีการทดลองฉายในอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ อาคาร ๑๐  
ซึ่งยังด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จ  

- ประเด็นโรงภาพยนตร์ ๓๖๐ องศา มีการฉายภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณ ๑๐ นาที 
เกี่ยวกับเรื่องพืช ดิน จุลินทรีย์ ซึ่งประชาชนผู้เข้าชมสามารถท าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ 

- ประเด็นการเปิดให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ด าเนินการ
สร้างความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- ประเด็นตัวชีว้ัดด้านองค์ความรู ้มีการประเมินผลด้วยการท าแบบสอบถาม ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ อย่างไร 

- อาคาร ๑๐ ที่ใช้ในการฉายภาพยนตร์ ๗ มิติ มีการเปิดให้เข้าชมภาพยนตร์แล้ว แต่ยังไม่
สามารถฉายเป็นประจ าได ้เนื่องจากมีภาพยนตร ์๗ มิติ เพียงเรื่องเดียว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า
ภาพยนตร์ ๗ มิติ เพ่ิมเติมส าหรับการจัดแสดง 

- ประเด็นอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ ๗ มิติ มีแผนในการจัดค่าเข้าชมภาพยนตร์ ๗ มิติ ในราคา 
๘๐ บาท เพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งในการบ ารุงรักษาโรงภาพยนตร์ดังกล่าว 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้
และหอชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วงเงิน ๔๖,๔๗๔,๘๐๐ บาท 
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๑๗ 
 

การยางแห่งประเทศไทย    ๑๘๗,๕๘๙,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการยางแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามแผนการด าเนินงานการใช้งบประมาณของหน่วยงานในปี ๒๕๖๘ ขอรายละเอียด

พอสังเขป 
- ขอทราบสาเหตุที่ราคายางตกต่ าและหน่วยงานมีแนวทางด าเนินการอย่างไร มีแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ยาง การสนับสนุนยางพันธุ์ใหม่อย่างไร  
- สอบถามรายละเอียดโครงการส่งเสรมิงานวจิัยน้ ายางแปรรูปและงานวิจัยที่ผลักดันประยุกต์ใช้

ในประเทศ และรายละเอียดของมาตรการ  EUDR เป็นอย่างไร 
- หน่วยงานมีการบูรณาการกับชาวบ้านในการรับซื้อยางจากพ่อค้าคนกลางอย่างไรและขอ

ทราบความคืบหน้าของนิคมอุตสาหกรรมยางเป็นอย่างไร 
- การเสริมสร้างความสามารถและขีดการแข่งขัน ขอทราบว่าดัชนีตัวชี้วัดแผนงานเป็นอย่างไร 
- ประเด็นเงินชดเชย ที่ประชาชนได้ยื่นขอเงินสงเคราะห์กรณีพันธุ์ยางและพืชชนิดอื่น ๆ  

มีประชาชนในหลายพ้ืนที่แจ้งว่ายังไม่ได้รับเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี และสอบถามว่ามีกรณีการชดเชย
แบบเร่งด่วนหรือไม่ 

- ประเด็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานก าหนด สอบถามว่าหน่วยงานมีแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในอนาคตหรือไม่ เพื่อให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีปัญหาของการจัดท าโครงการ T-VER คือ ต้นทุน หน่วยงานพยายามปรับในเรื่อง 

ของต้นทุนค่าการตรวจ โดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดต้นทุนให้มากขึ้น  
- กรณีเรื่อง VVV ของผู้ตรวจภายนอกหน่วยงานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการ

พัฒนาปรับปรุงผู้ตรวจสอบภายนอก เพ่ือจะท าให้ต้นทุนในเรื่องของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายนอกลดลง และกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานร่วมกัน  โดยกรมวิชาการเกษตรมีการตั้ง 
กองคาร์บอน เครดิต และมีผู้ที่ เข้าไปอบรม VVV ที่สามารถตรวจสอบได้ จ านวน ๓๑ คน หน่วยงาน
ด าเนินการ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องปุ๋ยสั่งตัดที่เป็นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และเรื่องการกีดยางหน้าสูง
เพือ่ยืดอายุการโค่นต้นยางที่มีอายุ ๒๕ ปี ขยายเป็น ๔๐ ปี  

- ประเด็นงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนของเงินเดือนและค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน  

- ประเด็นตัวชี้วัดและเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากตัวชี้วัดเป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการ ดังนั้น จึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนส่วนใหญข่องหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในเรือ่งรายได้
และการส่งออก ทั้งนี้ หน่วยงานรับไปพิจารณาปรับปรุงตามค าแนะน าของกรรมาธิการ 

- ประเด็นการปรับปรุงสายพันธุ์ หน่วยงานมีการพัฒนาพันธุ์และเผยแพร่พันธุ์ใหม่ ที่มีการ
เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๔๗๕ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมีการเร่งขยายพันธุ์ให้กับ
เกษตรกรต่อไป 
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- ประเด็นงานวจิัยที่เกษตรกรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการท างานวิจัย
ที่มาจากความต้องการของประชาชน และมีทุนในการถ่ายทอดงานวิจัยให้แก่ประชาชน โดยหน่วยงาน
จะด าเนินงานต่อไปตามค าแนะน าของคณะกรรมาธิการ 

- ประเด็น EUDR เป็นมาตรการหรือกฎระเบียบใหม่ของยุโรป ซึ่งต้องแสดงแหล่งก าเนิดของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากมีการเก็บและจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรอยู่แล้ว  

- ประเด็นคาร์บอนเครดิตในสวนยาง ชี้แจงว่า หน่วยงานได้มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีการด าเนินการน าร่องในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อครบ ๗ ปี ได้จ านวนคาร์บอนเครดิตแสนกว่าตัน ทั้งนี้ เป็นการน าร่องเพ่ือให้เห็นว่า
สามารถด าเนินการไดจ้ริง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นสี่หมืน่กว่าไร่ เมื่อครบ ๗ ปี 
ได้จ านวนคาร์บอนเครดิต ๑,๓๐๑,๐๕๐ ตัน หน่วยงานได้ร่วมกับ อตก. ในการออกคู่มือเป็นเอกสาร
เผยแพร่ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบในการตรวจและนับต้น 

- ประเด็นกลุ่มซื้อยางและโครงการที่หน่วยงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ชี้แจงว่า 
หน่วยงานมีการจัดท า ๒ โครงการ คือ โครงการชะลอยาง และโครงการสินเชื่อการชดเชยดอกเบี้ย  
๓ บาท ให้แก่เกษตรกร 

- ประเด็นเงินชดเชยที่จ่ายล่าช้า เนื่องจากแต่ละปีมีการตั้งเป้าหมายอยู่ที่ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ แต่บาง
ปีมีความต้องการของประชาชนจ านวนมาก ท าให้หน่วยงานปรับหลักเกณฑ์และประกาศ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการโค่นยาง 

- ประเด็นการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน (พอย.) ส าหรับเกษตรกรที่ผลผลิตไม่ได้ตามปริมาณ ซึ่งเป็นคนละ
กรณีกับการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ 

- ประเด็นโครงการนิคม EEC เกิดจากการที่หน่วยงานมีที่ดินแปลงขนาดใหญ่จากการควบรวม
องค์กร และมีความเหมาะสมในการท าอุตสาหกรรมและสามารถเพ่ิมมูลค่าในการผลิตได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับโครงการ EEC เบื้องต้นมีการศกึษาความเหมาะสมของโครงการและสาธารณูปโภค และได้รับผลตอบ
รับที่ดีจากผู้ประกอบการ โดยเน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ ายางพารา  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่หน่วยงานที่มีความเกี่ยวกับป่าไม้ เช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ส านักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีการจัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน เครดิต (Carbon Credit) หน่วยงานทั้งหมดควรมีการบูรณาการ
ร่วมกัน และควรพิจารณาในเรื่องของราคาค่าแรกเข้าการเป็นสมาชิกที่จะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนของ
ธุรกิจคาร์บอน เครดิต ให้มีราคาที่ต่ ากว่า ที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวุฒิพงษ์   นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด  ขอรายละเอียด 

การเข้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน เครดิต (Carbon Credit) ทั้งหมด 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดโครงการบริหาร

จัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย ในปี ๒๕๖๘ มีการตั้งงบประมาณจ านวนเท่าใด 
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- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอข้อมูลการต่อยอดงานวิจัย 
การส่งเสริมงานวิจัยภาคเกษตรกรน้ ายางพารา 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการประมูลยางทั้งหมดที่เคยประมูล ย้อนหลัง ๒ – ๓ ปี 
๒ . ข้ อมู ล ราย งาน ก ารป ระชุ ม และมติ ต่ าง  ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารขายยาง EUDR 

 (European Union Deforestation-free Regulation) 
 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร    ๖๖,๓๒๓,๘๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในปัจจุบันที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน ์หน่วยงานมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างไร 

และในการสนับสนุนตลาด การคัดเลือกโครงการ มีวิธีด าเนินการอย่างไร ท้ังนี้ เห็นว่าหน่วยงานต้อง
ด าเนินการส่งเสริมตลาดผู้บรโิภคผลไม้ไทย ทั้งนี้ แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานต้องน าผลไม้ที่ล้นตลาด
มาเพื่อเป็นแหล่งระบาย 

- สินค้ารับฝากอยู่ระหว่างด าเนินคดี มีการตั้งกรรมการสอบสวน ขอทราบความคืบหน้าและ
รายงานผลการสอบสวนเป็นอย่างไร 

- ขอทราบว่าตลาดของรัฐมีประโยชน์กับเกษตรอย่างไร 
- การด าเนินกิจกรรมตลาดในประเทศและต่างประเทศจ านวน ๗ แห่ง มีแนวทางด าเนินการ

อย่างไร และขอทราบแผนงานของตลาดกลางภาคเหนือเป็นอย่างไร 
- ผลสัมฤทธิ์กับตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด ไม่สอดคล้องกัน  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์และการก าหนดตัวชี้วัด หน่วยงานขอรับไป

ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
- กรณีสินค้ารับฝากรอการสอบสวน ปัจจุบันมีสินค้าที่อยู่ในระหว่างการด าเนินคดีประมาณ 

๔,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานได้ด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีในส่วนสินค้ารับฝากของโครงการ
จ าน าข้าวของรัฐบาล รวมทั้งข้าวสารสูญหาย มียอดคงเหลือ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยอดคงเหลือ
เป็นโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกนาปรังปี ๒๕๕๕ ประมาณ ๕ ,๐๐๐ กว่าบาท ขณะนี้ ได้ด าเนินการสอบสวน 
และด าเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดท่ีหน่วยงานได้ด าเนินคดีปกครองไปแล้ว 
จ านวน ๙๐ คดี เรียกร้องค่าเสียหายจากโรงสีทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๒,๐๔๒ ล้านบาท รวมถึงการด าเนินคดี
แพ่งและคดีอาญากับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๙๐ คดี และการเรียกร้องความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รวมทั้งคดีแพ่งประมาณ ๒๓๗ คดี 

- กรณีการพัฒนาเว็บไซต์กับเรื่องของการตลาด หน่วยงานไม่ได้ท าตลาด เพียงอย่างเดียว  
โดยหน้าที่หลัก คือ การยกระดับสินค้าเกษตร เพ่ือให้สินค้าเกษตรมีที่ขายและมีราคาสูงขึ้น  
ส่วนการลดต้นทุนการจ าหน่ายและลดต้นทุนของเกษตรกร หน่วยงานมีหน้าที่หาปัจจัยการผลิตที่ต่ า 
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มาจ าหน่ายให้เกษตรกร และท าให้สินค้าเกษตรขายได้ราคาที่สูงขึ้น เช่น ตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดที่
มุ่งเน้นสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพและแตกต่างจากสินค้าเกษตรของต่างประเทศหรือคู่แข่งทาง
การตลาด การที่จะขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท าค่อนขา้งยากล าบาก แต่ความเข็มแข็ง
ของตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดที่อยู่ในระบบออฟไลน์ที่เป็นตลาดทางกายภาพ ท้ังนี้ หน่วยงานไม่ได้มี
หน้าที่จัดท าตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มีการด าเนินการด้านการตลาด การด าเนินการด้านการตลาด
หน่วยงานมีภารกิจการขยายตลาดกับการเป็นตัวแทนการค้าของรัฐบาล และสนับสนุนการน าส่งสินค้า
ในช่วงฤดูที่สินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ า โดยเชื่อมโยงตลาดที่มีการรับซื้อสินค้า ส่วนเว็บไซต์หน่วยงาน
ด าเนินการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท างานร่วมกับหน่วยผลิตต่าง ๆ หรือหน่วย
ที่ส่งเสริมการผลิต ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่เป็นช่องทางการขายสินค้าให้กับเกษตรกร การจัดสรรพ้ืนที่   
และแสวงหาพ้ืนที่ให้กับเกษตรกรให้มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าโดยวิธีการหมุนเวียนไปยังที่ตั้งของส่วน
ราชการ เป็นต้น  

- กรณีการลดต้นทุนตามแผนตลาดกลาง ปัจจุบันตลาดแบ่งออกเป็น ๑. ตลาดพ้ืนฐาน  
ตลาดชุมชน ที่ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้เอง ๒. ตลาดกลาง ที่รวบรวมตลาดชุมชนหลายแห่งมาอยู่ 
ที่เดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่เมืองล าดับรองที่มีกิจกรรมทางด้านเกษตรค่อนข้างมากและมีรอยต่อของพ้ืนที่  
มีการขนส่งที่สะดวกจากพ้ืนที่รอบข้าง ซึ่งในแผนงานมีจ านวน ๖ พ้ืนที่ ในปีแรกที่ได้รับการสนับสนุน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดพะเยา ที่เป็นแนวรอยต่อของพื้นที่ใกล้เคียง ๖ จังหวัด และมีพ้ืนใกล้เคียง
ในพ้ืนที่จังหวัดที่ท าการเกษตรอีก ๓ จังหวัด จังหวัดพะเยาจึงเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพในการขนส่งจึงได้รับ
การคัดเลือก  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดผลการสวนและด าเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดท่ี

หน่วยงานได้ด าเนินคดีปกครองไปแล้ว จ านวน ๙๐ คดี  
๒. ขอรายละเอียดการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงสีทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๒,๐๔๒ ล้านบาท  
๓. ขอรายละเอียดการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ประกอบการและผู้ เกี่ยวข้อง  

จ านวน ๙๐ คดี และการเรียกร้องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รวมทั้งคดีแพ่งประมาณ  
๒๓๗ คดี 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอข้อมูลว่าปัจจุบันมีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ค้า
กับ อ.ต.ก. ทั้งหมดที่บริษัท และมีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จ าหน่ายปุ๋ยและชีวภัณฑ์ จ านวนกี่บริษัท 
รวมทั้งแต่ละบริษัทมีการขึ้นทะเบียนเมื่อใด สูตรใดบ้าง 
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จ านวน ๙ คณะอนุกรรมาธิการ ดังต่อไปน้ี  
 ๑. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
มีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ นายธเนศ  เครือรัตน์ 
  ๑.๒ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 
  ๑.๓ นายพนม โพธิ์แก้ว 
  ๑.๔ นายนิกร โสมกลาง 
  ๑.๕ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 
  ๑.๖ นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ 
  ๑.๗ นายอับดุลอายี สาแม็ง 
  ๑.๘ นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว 
  ๑.๙ นายญาวีร์ บุตรกระวี 
  ๑.๑๐ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล 
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 
  ๒.๒ นางสาวประภาพร ทองปากน้ า 
  ๒.๓ นายวิรัช  พิมพะนิตย์ 
  ๒.๔ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 
  ๒.๕ นายจีรเดช ศรีวิราช 
  ๒.๖ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
  ๒.๗ เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข 
  ๒.๘ นายณรงเดช อุฬารกุล 
  ๒.๙ นายชลธานี เชื้อน้อย 
  ๒.๑๐ นายสมบัติ ยะสินธุ์ 
 ๓. คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ มีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ นายพัฒนา สัพโส 
  ๓.๒ นายโกศล ปัทมะ 
  ๓.๓ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 
  ๓.๔ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 
  ๓.๕ นายอัคร ทองใจสด 
  ๓.๖ นายณัทกร แก้วพิจิตร 
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  ๓.๗ นายสันติ กีระนันทน์ 
  ๓.๘ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ 
  ๓.๙ นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ 
  ๓.๑๐ นางสุพัชรี ธรรมเพชร 
 ๔. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มีรายนามดังต่อไปนี้ 

๔.๑ นายรชตะ ด่านกุล 
๔.๒ นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
๔.๓ นายภราดร ปริศนานันทกุล 
๔.๔ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 
๔.๕ นายธนยศ ทิมสุวรรณ 
๔.๖ นายคอซีย์ มามุ 
๔.๗ นายวีรนันท์ ฮวดศรี 
๔.๘ นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู 
๔.๙ นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ 
๔.๑๐ นางร าพูล ตันติวณิชชานนท์ 

 ๕. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา มีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ นายวารุจ ศิริวัฒน์  
  ๕.๒ นางสาวชนก จันทาทอง 
  ๕.๓ นายรวี เล็กอุทัย 

๕.๔ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช 
๕.๕ นางสุขสมรวย วันทนียกุล 
๕.๖ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 
๕.๗ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 
๕.๘ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ 
๕.๙ นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ 
๕.๑๐ นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ 

 ๖. คณะอนุกรรมาธิการดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ 
  ๖.๒ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ 
  ๖.๓ นายสุรเกียรติ เทียนทอง 
  ๖.๔ นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ 
  ๖.๕ นางนันทนา สงฆ์ประชา 
  ๖.๖ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย 
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  ๖.๗ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ 
  ๖.๘ นายจ าลอง ภูนวนทา 
  ๖.๙ นายปารมี ไวจงเจริญ 
  ๖.๑๐ นายอัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ 
 ๗. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

๗.๑ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ 
๗.๒ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ 
๗.๓ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 
๗.๔ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
๗.๕ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี 
๗.๖ นายศาสตรา ศรีปาน 
๗.๗ นายศุภโชค ศรีสุขจร 
๗.๘ นายสุไลมาน  บือแนปีแน 
๗.๙ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 
๗.๑๐ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ 

 ๘. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ มีรายนามดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ นายเกษม อุประ 

๘.๒ นายนพพล เหลืองทองนารา 
๘.๓ นายฉลาด ขามช่วง 
๘.๔ นายซาการียา สะอิ 
๘.๕ นายไผ่ ลิกค์ 
๘.๖ นายภาคภูมิ บูลยป์ระมุข 
๘.๗ นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
๘.๘ พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
๘.๙ นายคริษฐ์ ปานเนียม 
๘.๑๐ พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ 

 ๙. คณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต มีรายนามดังต่อไปนี้ 
๙.๑ นายทรงยศ  รามสูต 
๙.๒ นายสุรศักดิ์  นาคดี 
๙.๓ นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร 
๙.๔ นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ 
๙.๕ นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข 
๙.๖ นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์๙.๗ 
๙.๗ นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร 
๙.๘ นายโกวิทย์ ธารณา 
๙.๙ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 
๙.๑๐ นายนพณัฐ  มีรักษา 
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 ๒. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณ 
 ๑. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
ตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยรับงบประมาณ  
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและค่าใช้จ่ายเจรจาและประชุมนานาชาติ  
ค่าสาธารณูปโภค งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภททุนอื่น ๆ เช่น ค่า Vaccine, ค่า Maintenance 
และพิจารณาทุกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ ยกเว้น หน่วยรับงบประมาณตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์ฯ 
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน แผนงานพ้ืนฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยรับงบประมาณ  
 - รายการครุภัณฑ์ ICT รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ในทุกงบรายจ่ายและ
พิจารณาทุกค่าใช้จ่ายของทุนหมุนเวียน ยกเว้นหน่วยรับงบประมาณตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์ฯ 
และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษ 
 ๓. คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ แผนงานพ้ืนฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยรับงบประมาณ  
 - รายการท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าจ้างที่ปรกึษาเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในทุก
งบรา่ยจายและพิจารณาทุกค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจ 
 ๔. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเงินอุดหนนุที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในทุกงบรายจ่าย
ของแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 
 ๕. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา 
 - ค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในทุกงบรายจ่ายของแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 
 ๖. คณะอนุกรรมาธิการดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 
 - ค่าใช้จ่ายในทุกงบรายจ่ายของแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยรับ
งบประมาณในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้าน
การศึกษา) สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ สถาบันพระบรมราชชนก งบประมาณเฉพาะด้านการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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 ๗. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑  
 - คา่ใช้จ่ายของแผนงานบรูณาการ ๔ แผนงาน ดังนี้ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 ๘. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒  
 - ค่าใช้จ่ายของแผนงานบูรณาการ ๖ แผนงาน ดังนี้ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  แผนงาน
บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนงานบูรณา
การรัฐบาลดิจิทัล แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๙. คณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต 
 ๓. กรอบแนวทางการพิจารณา 
 - ให้ความส าคัญกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนส าคัญ
ต่าง ๆ 
 - พิจารณางบประมาณตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 - พิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 - พิจารณาผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย วงเงินงบประมาณคงเหลือ การโอนเปลี่ยนแปลง 
และการกันเงิน 
 - น าข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการในปีก่อนมาประกอบการพิจารณา
 - พิจารณารายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ซ้ าซ้อน 
 - พิจารณาภาพรวมแผนการด าเนินงานและงบประมาณ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด/อปท.) 
 (แผนงานบูรณาการ) 
 - พิจารณาเงินนอกงบประมาณ โดยดูงบการเงินย้อนหลัง แผนการใช้จ่ายเงินนอกฯ 
 ๔. แนวทางการพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน  
 แนวทางการพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละด้านแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา 
ด้านโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจ้างที่ปรึกษา และด้านการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว และด้านงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  
 ๕. แนวทางการพิจารณาสถานะการเงินของหน่วยรับงบประมาณ  
 เงินรายได้ที่สามารถน ามาสมทบกับงบประมาณ เห็นควรพิจารณาให้สินทรัพย์หมุนเวียนหัก
หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการค่าใช้จ่าย ๓ รอบบัญชี เงินส ารองตามกฎหมาย เงินที่ได้น ามาสมทบ
งบประมาณ คงเหลือเงินที่ปลอดภาระ ทั้งนี้ วงเงินคงเหลือดังกล่าวควรมีการก าหนดวงเงินที่ต้องส ารอง
ไว้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นตามข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณนั้นๆ 
กรณีที่หน่วยงานได้น าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณแล้วให้แสดงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแก่คณะอนุกรรมาธิการ 
 ๖. หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๑) ผลประกวดราคาต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 
๒) ผลการดาเนินงานล่าช้ากวา่ที่ก าหนดและคาดวา่ไมส่ามารถเบิกจ่ายไดท้ันในปีงบประมาณ 
๓) เทียบเคียงราคามาตรฐาน หรือราคาที่เคยจัดซื้อหรือตามแนวทางที่กาหนด 
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๔) ยกเลิกโครงการที่หมดความจ าเป็น/ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน หรือด าเนินการโดยใช้
จ่ายจากแหล่งเงินอื่น 

๕) ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับลดเป้าหมาย 
๖) ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งกรณีทดแทนและหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๗) ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความประหยัดและเหมาะสม 
๘) ปรับลดตามภารกิจถ่ายโอนฯ 
๙) ปรับลดงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
ทั้ งนี้  ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าก าหนดนั ดป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมาธิก าร เป็ น ครั้ งแ รก  

ของคณะอนุกรรมาธิการที่ ๑ ถึงคณะอนุกรรมาธิการที่ ๘ นัดประชุมครั้งแรกวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนคณะอนุกรรมาธิการที่ ๙ นัดประชุมครั้งแรกจะแจ้งให้ทราบ 
อีกครั้ง 
 ในส่วนของการรายงานความคืบหน้า และกรอบเวลาการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ท่ี
ประชุมก าหนดให้คณะอนุกรรมาธิการส่งเอกสารผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการทราบเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ หากคณะกรรมาธกิารประสงคใ์ห้คณะอนกุรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาจะแจ้งให้
ทราบอีกเป็นกรณีไป และกรอบการพิจารณา ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ และเสนอ
รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการ ภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
 

 
 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๓ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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